
sþ. 71. Fyrirspurn [70. mál]
til heilbrigðisráðherra um fé tannverndarsjóðs.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur.

Hvernig hefur verið varið því fé sem safnast hefur í tannverndarsjóð frá því að hann var
stofnaður?


